

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษารวบรวมเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3)
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2. สมมติฐานของการวิจัย

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย
2. ประชาชนแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3) ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,178 คน

3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากร โดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ ทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane) ทำการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling) และการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยจะเลือกหน่วยตัวอย่างจากประชากรที่ได้รับการแบ่งตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3) กลุ่มละใกล้เคียงกัน ทั้งหมดรวม 355 คน แบ่งเป็นเพศชาย 177 คน เพศหญิง 178 คน กลุ่มอายุระหว่าง 18-33 ปี จำนวน 126 คน อายุ 34-49 ปี จำนวน 121 คน และอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 108 คน การศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 90 คนเท่ากัน และอนุปริญญาขึ้นไป จำนวน 85 คน แบ่งอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ จำนวน 120 คนเท่ากัน และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 115 คน ถิ่นที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็นหมู่ที่ 1,2 จำนวน 118 คนเท่ากัน และหมู่ที่ 3 จำนวน 119 คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1. การเลือกตั้ง
2. การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การรวมกลุ่มผลประโยชน์
5. การแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคำถามชนิดปลายเปิด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำเสนอแบบสอบถามทั้ง 355 ฉบับ มาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3) ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แยกเป็นขั้นตอนและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สถิติความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การทดสอบเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างเพศใช้การทดสอบด้วย t -test ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะทำการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการ Scheffe'

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและเรียงลำดับความถี่ในแต่ละประเด็น

5. สรุปผลของการวิจัย

5.1 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทาง

การเมืองโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุดและการมีส่วนร่วมทางการเมืองรายด้านอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากไปหาน้อย คือ การเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ

5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3) ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน ส่วนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างอายุ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ อายุ 18-33 ปี อายุ 34-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง 3 กลุ่มอายุมีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างระดับการศึกษา ทั้ง 4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญาขึ้นไป มีความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับอนุปริญญาขึ้นไป โดยระดับมัศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าระดับอนุปริญญาขึ้นไป ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างอาชีพ ทั้ง 3 อาชีพ คือ เกษตรกร/รับจ้าง ค้าขาย/ธุรกิจ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างอาชีพเกษตร/รับจ้างกับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยอาชีพเกษตร/รับจ้างมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระหว่างถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้ง 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 มีความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3 โดยหมู่ที่ 3 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าหมู่ที่ 2 ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน

5.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนเกี่ยวกับส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลาย จำนวน 8 หัวข้อ เรียงความถี่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก คือ เทศบาลควรมีการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นทุกๆ ด้าน เช่น การริเริ่มการดำเนินงาน การวางแผนดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ต้องการให้เทศบาลพัฒนาชุมชนโดยการทำความสะอาดของทางเดินเท้าและถนนให้สะอาดมากยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีที่พักผู้โดยสารและรถประจำทางให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นที่น่าสนใจของประชาชนที่เดินทางผ่านสัญจรไปมาจะได้เป็นบ้านเมืองตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น และต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่คนพิการและคนชราให้ทั่วถึง เพื่อคนเหล่านี้จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไป

6. อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมน้อยที่สุดซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับน้อย อาจจะเป็นไปได้ว่าองค์กรเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมานขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง นอกเหนือจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะผู้บริหารบางคนยังยึดติดกับตำแหน่งและมองว่ายิ่งประชาชนเข้ามามีบทบาทมากเท่าไรยิ่งจะสร้างปัญหาตามมามากขึ้น นอกจากนั้นแล้วการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกและเร็วเกินไปซึ่งยังไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน จึงทำให้ผลการศึกษา

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

2. จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการวิจัย ด้านการเลือกตั้ง ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง
ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และด้านการแสดงออกซึ่ง
ความต้องการต่างๆ พบว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบล
จตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เรียงค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ การเลือกตั้ง
การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์
และการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงสุด คือ การเลือกตั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ำสุด คือ
การแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ อาจเพราะว่ามีการรณรงค์หาเสียงอย่างคึกคัก
ทำให้เกิดการกระตุ้นแก่ประชาชนในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการจัดตั้งหัวคะแนน
ในการหาเสียง ญาติพี่น้องของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยากให้ผู้สมัครชนะการเลือกตั้งก็เลย
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดไว้ในหมวดที่ 4 มาตรา 68 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้
ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนต้องออก
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการเลือกตั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งจากการเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลไปเป็นรูปแบบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
โดยตรงจากประชาชน จึงทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้งมากที่สุด
ส่วนการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ ที่มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ำสุด
อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ ไม่ได้ไปกระทบวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลไม่เคยแสดงออกถึง
ความต้องการในด้านต่างๆ โดยการเดินขบวนและจัดเวทีประท้วง จึงทำให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการแสดงออกซึ่งความต้องการต่ำที่สุด

3. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (หมู่ที่ 1,2,3)

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมระหว่างเพศชายและเพศหญิง

โดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลจัดให้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมากขึ้นในการเข้าถึงเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารในระดับสูงเป็นผู้หญิงมากขึ้นและได้รับการยอมรับในสังคมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างอายุ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมระหว่างอายุโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกล่าวคืออายุทั้ง 3 กลุ่ม มีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนแต่ละกลุ่มอายุได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลซึ่งได้เข้าถึงทุกกลุ่มอายุ โดยได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ การเดินรณรงค์เรื่องต่างๆ การรณรงค์กีฬาต้านภัยยาเสพติด จะเห็นได้จากการจัดประเพณีสงกรานต์มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน การจัดพิธีรดน้ำดำหัว การร่วมขบวนแห่ ทำให้ทุกช่วงอายุมีส่วนร่วมใกล้เคียงกัน จึงทำให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีส่วนร่วมทางการเมืองใกล้เคียงกัน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญาขึ้นไป ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษา ทั้ง 4 ระดับ พบว่ามีคู่ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับอนุปริญญาขึ้นไป โดยที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าระดับอนุปริญญาขึ้นไป ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ประชาชนที่มีระดับการศึกษา

ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาล จึงทำให้ได้มีส่วนในกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เทศบาลดำเนินการมากกว่าระดับอนุปริญญาขึ้นไปที่ต้องออกไปทำงานนอกเขตพื้นที่เทศบาล เช่น รับราชการอยู่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด จึงทำให้มีส่วนร่วมน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาจไม่ได้มีความคาดหวังในการให้บริการของเทศบาลแต่เมื่อได้รับการบริการสาธารณะจากทางเทศบาลในระดับปกติ จึงเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ส่วนระดับอนุปริญญาขึ้นไปอาจมีความคาดหวังในการให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับสูงเมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จึงเกิดความรู้สึกไม่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมในด้านต่างๆ ยกเว้นกิจกรรมในการเลือกตั้งเพราะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจะเป็นไปตามความคาดหวังของตนเอง จึงทำให้ระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีส่วนร่วมน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างอาชีพ คือ เกษตรกร/รับจ้าง ค้าขาย/ธุรกิจ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพ ทั้ง 3 อาชีพ พบว่ามีคู่ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 คู่ คือ เกษตรกร/รับจ้างกับอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยที่เกษตรกร/รับจ้างมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร/รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการต่างๆ ของทางเทศบาล เช่น มีการจ้างงานในการดำเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น โครงการเพาะชนวนขาว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงโคเนื้อ ส่วนอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจทางเทศบาลยังไม่ได้จัดกิจกรรมประชาคมนอกเวลาราชการส่วนมากจะจัดในเวลาราชการจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ จึงทำให้มีส่วนร่วมน้อยกว่าอาชีพเกษตรกร/รับจ้าง

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างถิ่นที่อยู่อาศัย คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้ง 3 หมู่ พบว่ามีคู่ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คู่ คือ หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3 โดยที่หมู่ที่ 3 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าหมู่ที่ 2 ส่วนคู่อื่นมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ถิ่นที่อยู่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าหมู่ที่ 2 มีพื้นที่น้อยเป็นชุมชนดั้งเดิม จำนวนประชากรน้อยกว่า และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมากกว่าอาชีพอื่น จึงทำให้มีส่วนร่วมน้อยกว่าหมู่ที่ 3 ที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรมากกว่ารวมทั้งความหลากหลายของอาชีพ จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติงาน

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ดังนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกซึ่งความต้องการต่างๆ ของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มอาชีพ อายุ การศึกษา และเพศมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลซึ่งจะได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ได้วางไว้

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งต่อไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน โดยศึกษา

ผลกระทบของการดำเนินงานของเทศบาลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
จตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY